



## สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

### จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑. สถานการณ์ วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จำนวน ๙,๗๘๓ คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน ๒๑๓ ราย นอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ยังพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยืนยันแล้ว ๒๔ ประเทศ ๒ เขตการปกครองพิเศษ และองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว

ภายในประเทศไทย พบผู้ป่วยมีอาการเข้าได้ตามนิยามสะสม จำนวน ๒๘๐ ราย ซึ่งคัดกรองได้ที่สนามบินต่างๆ ในประเทศ จำนวน ๓๗ ราย ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง จำนวน ๒๓๖ ราย และคัดกรองพบจากสถานที่อื่นๆ จำนวน ๗ ราย มีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน ๑๗๕ ราย อยู่ระหว่างสังเกตอาการ จำนวน ๓๘ ราย และอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้ว จำนวน ๖๗ ราย พบผู้ป่วยยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๙ ราย รอสรุปลผลการวินิจฉัย จำนวน ๒๒๐ ราย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการคัดกรองที่สนามบินหัวหิน โดยคัดกรองในเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวนสะสม ๒,๔๖๖ ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยาม

๒. การดำเนินงานในกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมโรคติดต่ออีกเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ และให้ทุกหน่วยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๓. การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่ได้สั่งการไว้เดิม และมีการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ จัดให้มีสื่อสำหรับสื่อสารความเสี่ยง “รับมือ... โควิดไวรัส” ในรูปแบบ ๓ ภาษา เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

๓.๒ ได้รับแจ้งจากข้อมูลการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างที่สามารถส่งได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

#### ๔. ผลการดำเนินงานในการติดตามอาการผู้ป่วย

ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ ๗๓ ปี ที่ได้รับการยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ได้รับการรักษาในห้องแยกโรค Negative pressure ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยข้างต้น พบว่ามีผู้สัมผัสกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๒๔ ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ ราย นักท่องเที่ยวจีนและผู้สัมผัสกับผู้ป่วย จำนวน ๑๒ ราย โดยมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางกลับประเทศแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ราย ส่วนผู้สัมผัสอีก จำนวน ๒๐ ราย พบว่าอาการปกติ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ จำนวน ๑๙ ราย และรอผลการตรวจ จำนวน ๑ ราย สำหรับผู้สัมผัสกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน ๑๗ ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๒ ราย และพนักงานโรงแรม จำนวน ๑๕ ราย ทุกคนมีอาการปกติ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในขณะนี้ ประชาชนต้องร่วมกันลดการแพร่กระจายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือไม่ก็ตามโดยหลักการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และเมื่อมีไอจามให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง” และหากพบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คือ ประเทศจีน หรือประเทศที่พบผู้ป่วยแล้วภายใน ๑๔ วัน แล้วมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือแนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสอบอาการอย่างละเอียดต่อไป

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์